

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## BPP – ขึ้นได้จริง อจแรง (...แต่)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** เกริ่นไว้ก่อนนะครับ ว่าวันนี้ ไม่ได้จะเห็นอะไรใคร เพราะของที่ออกมาเป็นนโยบายแล้วนั้น ผู้เกี่ยวข้องก็อาจจะคิดกันมาอย่างถ่วงถ่วงแล้ว และเห็นว่าดีแล้ว ดังนั้น หุ้นที่จะขึ้นแรงๆ ในเวลานั้นนั้น ก็อาจจะไม่ได้กำไรมากมายในวันเดียวเหมือนเมื่อก่อน... หมายถึง ถ้าหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง จะขึ้นแรงๆ จนถึงขึ้นชิลลิ่ง ก็คงได้แค่ 15% เท่านั้น ไม่ใช่ 30% เหมือนเมื่อก่อนแล้ว และเช่นกัน เวลาของฟลอร์ ก็ลงได้แค่ 15% เช่นกัน... นี่ถ้าคิดกันดีๆ นะ ถ้าจะป้องกันความเสียหายของตลาด หรือ ของนักลงทุนรายย่อย หรือจะของใครเพื่ออะไรก็ตาม การป้องกันความเสียหาย ถ้าจะเอาฟลอร์ ก็ให้ลงแค่ 15% ก็น่าจะใช้ได้อยู่ แต่เวลาจะกลับขึ้นเนี่ย หรือจะถึงชิลลิ่งนั้น ก็น่าจะต้องให้มากกว่าไว้หน่อยก็ดี เรียกว่าจะคงไว้แบบ 30% อย่างเดิม ก็น่าจะดีกว่า...หุ้นขึ้นนะ ไม่มีใครเสียหายอะไรหรอกนะครับ ต่อให้หุ้นนั้น พื้นฐานไม่ดี แล้วมีใครเข้ามาลากราคาอะไรก็ช่าง ไม่น่ากลัวหรอกว่าใครจะลากเราไปติด รายเล็กรายย่อยสมัยนี้ ดูหุ้นเป็นมากขึ้น การโดดหนี่งซึ่งเอากำไรก่อน สามารถทำได้เร็วกว่ารายใหญ่... รายใหญ่ติดหุ้นตัวเอง มีให้เห็นเยอะแยะไป... แต่เอาเถอะครับ ไหนๆ ก็ออกมาขนาดนี้แล้ว แล้วก็ประกาศไปแล้ว ก็น่าเสียดายหน่อยเท่านั้นเอง... เพราะหุ้นดีๆ หุ้นใหญ่ๆ หลายๆ ตัวในวันศุกร์ ขึ้นมาไกลชิลลิ่ง หรือชิลลิ่งกันเป็นแถว ก็แน่ล่ะ ลงมาตั้งนาน ลงลึกแล้วเวลาขึ้นแรงๆ กับเขาวัวหนึ่ง ก็ดันมาติดราคาซึ่งลิ่งอันใหม่เสียนี้ ไม่เช่นนั้น ตลาดวันศุกร์ น่าจะบวกไปเป็นร้อยกว่าจุดแล้วก็ได้... สรุปแล้ว ที่กล่าวมา ไม่เกี่ยวกับหุ้น BPP เอาเสียเลยใช้ไหมครับ

**ดูตามเกม...** ถ้ามองจากสัญญาณทางเทคนิคในตอนนี้ ก็อาจจะคาดหวังการขึ้นแรงๆ ได้ แต่ถ้าเกิดใครรู้ราคาพื้นฐานที่ทาง UOBKH โดยนักวิเคราะห์สรุปหล่อทำไว้แล้วนั้น ก็อาจจะถ้อยยาวๆ กันเลย

- แนวรับ** : ... 11.8-11.5 หรือ ห้ามต่ำกว่า 11.0 ไว้ก่อนเป็นดี
- เป้าหมาย** : ... 14.5-15.5 หรือ อาจจะถึงระดับ 16.0 (แล้วดูกัน)

Price Chart...(BPP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น BPP...** จะกล่าวว่า ยังคงใช้เส้น MA ในรูปแบบของ เส้น 3 เส้น ที่เหนือเมฆใช้มาอย่างตลอด เป็นเป้าหมายของการเด็งสลับในขาลง จะว่าไปก็ ในหุ้นที่จะเอามาดูนับต่อจากนี้เลยก็ว่าได้... มองผ่าน MA25 ไปก่อนได้เลย เพราะเรื่องของตลาด ก็อาจจะใกล้แล้ว หรือเปล่าที่จะ เด็งรอบใหญ่สักกรอบ... ดังนั้น หุ้น BPP จะมีเป้าหมายของการขึ้นในขาลงรอบนี้ ที่ 14.5-15.5 หรืออาจขึ้นถึงระดับ 16+/- เลยก็ได้... ดูจาก Indicator แล้วนั้น อาจจะมีการขึ้นแรงๆ ได้ด้วยก็ไม่ได้ถือว่าแปลก เว้นเสียแต่ว่า จะไม่ขึ้น แล้วพลิกลงมาต่ำกว่า 11.C เสียก่อนนั่นเอง... หรือ วันนี้ ถ้าจะแกว่งๆ ยังไม่ขึ้นแรงๆ ก็ได้เช่นกัน แต่นั่น ก็พร้อมรอการขึ้นแรงๆ ได้อยู่เสมอ